

## ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัว

## จังหวัดสระแก้ว

เรื่อง คำสั่งว่า นายอภิชาติ กัณหารี เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถ  
และให้อยู่ในความพิทักษ์ของ ร้อยตำรวจโท สมพงษ์ กัณหารี

คดีแพ่งหมายเลขดำที่ ๒๘/๒๕๕๙

คดีแพ่งหมายเลขแดงที่ ๔๙/๒๕๕๙

ด้วย พนักงานอัยการสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดี  
จังหวัดสระแก้ว ผู้ร้อง ยื่นคำร้องเพื่อขอให้ศาลมีคำสั่งว่า นายอภิชาติ กัณหารี เป็นคนเสมือน  
ไร้ความสามารถและแต่งตั้ง ร้อยตำรวจโท สมพงษ์ กัณหารี เป็นผู้พิทักษ์ต่อไป ซึ่งศาลได้ประกาศ  
วันนัดไต่สวนคำร้องแล้วไม่มีผู้ใดคัดค้าน

ทางไต่สวนผู้ร้องนำสืบได้ความว่า ร้อยตำรวจโท สมพงษ์ กัณหารี อาชีพรับราชการตำรวจ  
อยู่กินฉันสามีภริยาโดยจดทะเบียนสมรสกับ นางอำพรณ แสงเมือง หรือกัณหารี เป็นบิดาของ  
นายอภิชาติ กัณหารี ผู้เยาว์ อายุ ๑๙ ปี โดยผู้เยาว์อยู่ในความเลี้ยงดูของบิดามารดาและพักอาศัย  
อยู่บ้านเดียวกันตลอดมา ผู้เยาว์เป็นคนโสดไม่มีคู่สมรส ไม่มีบุตรและไม่ได้จดทะเบียนรับผู้ใดเป็นบุตร  
บุญธรรม เนื่องจากเป็นผู้มีความบกพร่องทางจิตใจหรือเป็นโรคจิตมาตั้งแต่แรกเกิดจนถึงปัจจุบัน  
มีความบกพร่องทางการได้ยินและการสื่อความหมายทางการพูด พูดไม่ได้ มีความบกพร่องในการพัฒนา  
ทางสติปัญญาและความสามารถในการเรียนรู้ สามารถช่วยเหลือตนเองได้น้อยจนไม่สามารถประกอบกิจวัตร  
หรือทำงานใด ๆ ได้ตามปกติ และต้องอยู่ในความดูแลของผู้อื่นตลอดเวลา ไม่สามารถทำนิติกรรมใด ๆ  
ได้ด้วยตนเอง มีความบกพร่องจัดอยู่ในประเภทและหลักเกณฑ์ความพิการประเภทที่ ๗ คือ พิการทาง  
ออทิสติก ร้อยตำรวจโท สมพงษ์ กัณหารี ในฐานะบิดารับราชการตำรวจมีสิทธิในการรักษาพยาบาลบุตร  
และการใช้สิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลจะได้รับการช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลบุตรผู้เยาว์ แต่จะต้องเป็น  
บุตรชอบด้วยกฎหมายซึ่งยังไม่บรรลุนิติภาวะหรือบรรลุนิติภาวะแล้วแต่ต้องเป็นคนไร้ความสามารถ  
หรือคนเสมือนไร้ความสามารถตามคำสั่งศาลเท่านั้น ร้อยตำรวจโท สมพงษ์ จึงขอให้ผู้ร้องยื่นคำร้องต่อศาล

ให้ศาลมีคำสั่งให้ผู้เยาว์เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถและให้อยู่ในความพิทักษ์ของ ร้อยตำรวจโท สมพงษ์ ประกอบกับทายาทอื่นไม่ขัดข้องในการยื่นคำร้อง ร้อยตำรวจโท สมพงษ์ ไม่เป็นบุคคลต้องห้าม ตามกฎหมาย  
จึงมีคำสั่งว่า นายอภิชาติ กัณหารี่ เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถ และอยู่ในความพิทักษ์ของ ร้อยตำรวจโท สมพงษ์ กัณหารี่

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙

สมยศ อรุณศรีโสภณ

ผู้พิพากษา